

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไตรมาส 4 (เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) เขตสุขภาพที่ 9

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	Small Success 12 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
ตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)	1. มีกลไกการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ จังหวัดและหน่วยบริการ	1. มีกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้ - มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับเขตสุขภาพเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินในระดับเขต โดยบูรณาการกับหน่วยบริการที่มีผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 9 ดำเนินงานตามโครงการ Bright Spot season 2 : Change NODE ซึ่งคัดเลือกเครือข่ายบริการ 8 เครือข่าย ที่มีผลงานเด่นด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และแผนพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Business Plan) ภายใต้กรอบการดำเนินงานตาม 5 มาตรการ เพื่อเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย ป้องกันวิกฤตการเงินระดับ 7
		2. มีการบูรณาการและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น	2. มีการบูรณาการ ดังนี้ - เขตสุขภาพที่ 9 มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ สปสช.เขต 9 ในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง การบริหารข้อมูลสุขภาพ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินการคลังมีการลงพื้นที่ กำกับติดตามแผนงาน/โครงการร่วมกัน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 66 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไตรมาส 4 (เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) เขตสุขภาพที่ 9

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	Small Success 12 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
		<p>3. การรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการร้อยละ 100</p>	<p>3. การรายงานการประเมินผล ดังนี้</p> <p>- เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการคัดเลือกผลการดำเนินงานเด่นของเขตเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการ Bright Spot 2: Change Node โดยคัดเลือกจาก 16 Node เข้ารอบที่ 2 จำนวน 8 Node โดย 8 Node ที่ได้รับคัดเลือกต้องไปดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้นำเสนอเพื่อรับการประเมินในรอบที่ 2 โดย คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานทั้งระบบบริการสุขภาพและระบบการเงินการคลัง เสนอการให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วน</p> <p>ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดกลาง (สถานการณ์การเงินการคลัง และ Planfin) 30 คะแนน</p> <p>ส่วนที่ 2 ด้านระบบบริการ (Service Delivery) 50 คะแนน</p> <p>ส่วนที่ 3 ด้านระบบการเงินการคลัง (Financial) 50 คะแนน</p> <p>และในรอบที่ 3 คัดเลือกเครือข่ายบริการ (MODE) ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในเวที Financial Forum Bright Spot 2: Change Node</p> <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด</u></p> <p>- ทุกจังหวัดมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2 เครือข่ายบริการ (เป้าหมายอย่างน้อย 1 เครือข่ายบริการ) โดยดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563</p>